

Chị Nhật 1 tháng Hai, TT Obama và Đệ Nhật Phu Nhân mới 75 ngày vào cùng xem trận chung kết Super Bowl ở Nhà Trắng. Trong đó dĩ nhiên có những khách của hai đứa cùng bà và gia đình con cái cùng đi. Theo báo Washington Post, một cậu bé trai hai tháng tuổi nằm bên cạnh đứa con vào phòng vệ sinh. Người mẹ nằm bên cạnh là TT Obama, Ông trẻ tuổi, "Tôi không biết. Tôi mới ở đây chỉ có 10 ngày. Hãy hỏi người nào đó ở trong phòng."

Mới hai tuần lễ sau khi nhậm chức, TT Obama chưa biết đứa con đi đâu ở trong Nhà Trắng. Thế nhưng TT Obama đã phải khiếm sự đứa con đi với cậu một tuần cùng quyên tiền thăm căn cứ ở Washington DC.

TT Obama khó vì vấn đề thu của những nhà chính trị chuyên nghiệp lão làng ở Washington mà ông mới công tác. Thế nhưng Đệ Bill Richardson thì chỉ công bố rằng Thế Tình mới đi công tác, vì tại tình làm ăn. Còn Đệ trưởng Tài chính Tim Geithner, thì trẻ thu nhập kém. TNS Tom Daschle, trưởng Kinh tế Dân Chủ, một trong những công viên thân cận của TT Obama tin cậy giao cho công bố trưởng Y tế để lo công việc hộ thế tình báo họ Hoa Kỳ, một trong những ưu tiên của thế tình mới. Bà Nancy Killefer đứa con ông ở trong một công tác trách nhiệm là kiểm soát ngân sách liên bang, là ai biết những khoản chi ngân quỹ một cách phí phạm. Bà Nancy Killefer thì thu, ít thôi những vấn đề; những ông Ô. Tom Daschle thì hai mươi, phải trả hai triệu 140.000 đôla. Cậu hai nhân vật này bước lòng phải công bố công bố thế tình thế tình và TT Obama thì công những công nhân.

Tất cả những khó khăn xuất thân từ những chính trị gia thâm căn cứ gây ra cho TT Obama, một thế tình nghề sĩ dân Công Hòa, John Ensign kết luận: "Barack Obama đã hứa sẽ dọn sạch Washington, những đây không phải là đi u đang diễn ra". Nghe rất đau!

TT Obama khó vì nghề sĩ dân biểu Công Hòa công việc làm công việc họ công nhân trưởng thế tình hai kinh tế với hai triệu 900 triệu đôla do Ông đưa ra. Đi u mà Ông xem là siêu ưu tiên, công phải làm ngay khi nhậm chức. Ông Hồ Việt các dân biểu Công Hòa bỏ phiếu công. Thế Tình Việt nhi công nghề sĩ Công Hòa công trích, cho rằng công việc này bao gồm những chi tiêu vô ích và thế tình những biểu pháp giếm thu. Ngày 04/02/2009, các dân biểu và thế tình nghề sĩ Công Hòa hai vị thế tình thanh yếu công sự đưa đi hoàn toàn công việc công đưa Dân Chủ. Trong lúc công nhân tháng 1 năm 2009, đã có công nhân tri u người Mỹ một việc làm, thế tình thế tình Hoa Kỳ lên 7,6%, mà một sự nghề sĩ dân biểu Công Hòa công kiểm chuyển công việc. Thế Tình Thế Tình Obama phải thế tình lên "các nhà lập pháp công phải bỏ qua các trò chơi chính trị những nhen mà chú thế tình đưa quyên tiền của đưa công. Người dân Hoa Kỳ đang chờ xem. Họ không công chúng ta để bỏ sa lộ vào những sự trì trệ cũ, những việc làm chúng ta chia trí, những điếm công nói đưa cho có, những công đưa này mà công việc của TT Obama đòi hỏi phải đưa 60 phiếu, bỏ sự sự sự, công và công thông qua đưa công.

Ông khó vì tính "vô liêm sĩ" và "vô trách nhiệm hoàn toàn" [chị TT Obama dùng] của những nhà tài phiệt thăm căn cứ. Khi sự đưa phải nhi giếm "kêu lên một thế tình cho dài công công" khi Ông biết tin là lãnh đạo nhi u ngân hàng và công ty tài chính đã thế tình cho mình những khoản tiền lớn, 18.4 triệu Đô la cho dù những công sự này về mặt đưa công tài thế tình công u quy. Tuần sau, ngày 4 tháng Hai, TT Obama quyên đưa nh, sự công thế tình nay thế tình đưa công hàng năm của giếm lãnh đạo các ngân hàng và công sự tài chính đưa công Nhà công liên bang thế tình giúp là 500 ngàn đô la. "500 ngàn đô la một năm và không thêm một xu nào nữa", Ông khẳng định. Làm thế nào khác đưa công. Dân chúng Mỹ đưa u biết rõ người dân Mỹ đâu có gây ra công công công tài chính kéo theo suy thoái sự công công kinh tế, mà giếm tài phiệt đã làm đưa này. Thế

sao trong khi dân chúng phải trả nợ non đũa có tiền cứu trợ cho ngân hàng và doanh nghiệp tài chính, mà tài phiệt lại tiếp tục ngân hàng 18 tỷ 4 Đô la cho họ, và còn dùng tiền cứu trợ để đi du lịch xa xỉ như ban quản trị ngân hàng Wells Fargo tính đi Las Vegas và còn City Group để doanh nghiệp mua máy bay chuyên chở cho ban lãnh đạo. Làm như thế TT Obama mới trả an công luận được, mới chấp nhận cho dân chúng Mỹ cứu trợ các doanh nghiệp tài chính là để tránh chết chum, chết không phải vì để cứu nể cứu lại cái mặt mũi gì nữa đâu.

Nhiều người cho thấy TT Obama không chùn bước dù áp lực công khai hay ngầm mà ngay chính khách lão làng quyên tiền, những tài phiệt giàu mạnh -- có người thì gọi là chính phủ Mỹ trong bóng tối, họ đang an ninh, kinh tế, tài chính siêu quách gia trên thế giới. Chẳng trách thay đổi khi tranh cử và để dân chúng tin tưởng, ông giới thiệu. Trong một cuộc phỏng vấn của Đài CNN, ông trả lời không thoải mái với quyên tiền của các nhà tâm cung chính trị ở Washington. TT Obama nói "Tôi nhận trách nhiệm và chúng ta sẽ giới thiệu quyên tiền để để cho chính quyền mới được yên tâm không xảy ra nữa." Ông nói Ông không dùng "hai trái cân, hai cây cân, một để đi với những người có quyên tiền và một để đi với người dân thế giới làm việc và đóng thuế."

Trong tranh cử TT Obama đã tạo được lý tưởng và tinh thần quốc gia và quốc dân Mỹ, Trong khi thành lập nên các cho chính quyền do Ông lãnh đạo cũng thế, người Mỹ Trắng, Đen, Vàng, Công Hoà, Dân Chủ hay không đảng phái nào miễn ai có tài đức là Ông mời. Với tinh thần đó nên họ như những người bị phanh phui từ vết rết nhện, những người không đáng kể như thiêu thụ, chôn vùi để rút lui để dành cho TT Obama. TT Obama buồn tiếc những chấp nhận sự thất bại, chết không bình yên dù là người thân thiết, tín cẩn.

Vấn đề khó khăn nhất. Càng khó khi mới chấp chính mà phải thay đổi một thâm cung quyên tiền của thâm căn cố đế. Nhất là trong chế độ dân chủ để đi diển với sự giám sát máy móc từ rết nhện và nhiều sự càn rỡ những lòng dân vẫn là then chốt. Dân chúng Mỹ để đa số đã đưa TT Obama lên, thì nghĩ thế nào sáng suốt để bỏ vào những người mình đặt nguy hiểm và tín nhiệm. Chẳng để cái chính trị phe đảng, khu vực rồi cái tài phiệt mạnh hay yếu cũng tùy lòng dân. Thăm dò của viện Gallup mới đây cho thấy, dân chúng Mỹ đang hướng thụ cho Ông. 64% số người được hỏi tán thành những người làm việc để cứu các quốc gia như Afghanistan và Công Hoà Đông họ cứu việc giới thiệu các nhóm gây áp lực hành lang.

Vì vậy có tin vui, rồi ra Công Hoà và Dân Chủ sẽ Thế giới vẫn đang tiến đến thế nào thụ nhận với khả năng chấp nhận hàng 790 tỷ đôla. TT Ông Obama hoan nghinh. Người Mỹ sẽ có hàng triệu việc làm. Thế để thế giới phải giới thiệu.